

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับการดำเนินงานทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ใน สถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) รุ่นที่ 3

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบการส่งเสริมประสบการณ์ (EAF) จะต้องออกเป็นคำสั่งกรมปศุสัตว์ ตามตัวอย่างเอกสาร ฉ. ใช่หรือไม่

ตอบ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการจัดทำกรอบการส่งเสริมประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการหรือวิธีอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นควร ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการจัดทำกรอบการส่งเสริมประสบการณ์ให้สามารถวางแผนการพัฒนาและบรรลุระดับความสามารถที่มุ่งหวัง หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนทุนฯ สามารถพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม โดยคัดเลือกบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานมาเป็นคณะกรรมการและออกเป็นคำสั่งของหน่วยงานนั้นๆ ได้ ซึ่งตัวอย่างเอกสาร ฉ. เป็นเพียงแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการเท่านั้น

2. การจัดทำกรอบการส่งเสริมประสบการณ์ (EAF) จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน

ตอบ กรอบการส่งเสริมประสบการณ์ (EAF) เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการมอบหมายงานและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) อย่างเป็นระบบ โดยมีแนวคิดที่เน้นการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริงผ่านกระบวนการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน ซึ่งสำหรับการดำเนินงานทุนUIS นั้น ส.น.ก. ได้เสนอให้มีการนำแนวคิดกรอบการส่งเสริมประสบการณ์มาปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนทุนฯ ดังนั้น การจัดทำกรอบการส่งเสริมประสบการณ์สำหรับทุนUIS จึงอาจมีหรือไม่มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานก็ได้ เป็นเพียงการนำแนวคิดมาใช้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

3. การจัดทำกรอบการส่งเสริมประสบการณ์ (EAF) จะต้องจัดทำขอบเขตระยะเวลาในการพัฒนาเท่าไร

ตอบ จัดทำเริ่มตั้งแต่บรรจุเข้าปฏิบัติราชการไปและสิ้นสุดเมื่อรับทุนระยะที่ 2

4. นักเรียนทุนฯสามารถขอผลการประเมินปฏิบัติราชการที่ผ่านมา เพื่อนำไปใช้รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตามตัวอย่างเอกสาร ญ.) ได้หรือไม่

ตอบ ข้าราชการทุกคนสามารถขอผลการประเมินปฏิบัติราชการได้ที่ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องมาขอด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขอแทน

5. แผนปฏิบัติการรายบุคคลสำหรับนักเรียนทุนฯ (UIS) รุ่นที่ 3 (Individual Action Plan) ของนักเรียนทุนฯ แต่ละคนจะมีกิจกรรมเหมือนกันหรือไม่

ตอบ นักเรียนทุนฯ ทุกคนจะมีแบบฟอร์ม Individual Action Plan เหมือนกัน แต่แตกต่างกันตรงที่ข้อมูลส่วนบุคคลและตารางเวลาของแต่ละคนเท่านั้น ทั้งนี้ ในส่วนกิจกรรมที่ กองการเจ้าหน้าที่เสนอกรมฯแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักเรียนทุน นั้น กำหนดให้ นักเรียนทุนฯ ทุกคนส่งรายชื่อคณะกรรมการภายในเดือนมิถุนายน 2557